

แนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สำหรับรอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
ตัวชี้วัดที่ ๑๒

ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX Online) เพื่อบันทึกข้อมูลและแจ้งประเมินภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕

คำอธิบาย ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๗,๗๗๒ แห่ง
๒. ใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX Online) หมายถึง การเข้าใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (LTAX Online)

๓. การบันทึกข้อมูลและแจ้งประเมินภาษี หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีหน้าที่เสียภาษีและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินที่มีการใช้ประโยชน์ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีนั้น พร้อมกับแจ้งประเมินภาษี (ภาษีป้าย หรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ด้วยระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX Online) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย

๔. พิจารณาผลสำเร็จตามข้อ ๓ จากฐานข้อมูลในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX Online) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

สูตรการคำนวณ

$$\frac{\text{จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บันทึกข้อมูลและแจ้งประเมินภาษีผ่านระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX Online)}}{\text{จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด}} \times ๑๐๐$$

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	ร้อยละ ๕
๒	ร้อยละ ๑๐
๓	ร้อยละ ๑๕
๔	ร้อยละ ๒๐
๕	ร้อยละ ๒๕

หมายเหตุ : กำหนดให้สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ รวบรวมข้อมูลแบบรายงานตัวชี้วัดนี้ และจัดส่งสรุปผลคะแนนตัวชี้วัดให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

แนวทางการดำเนินการ

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดใช้งานในระบบ LTAX Online แล้ว ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ กรณี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดใช้งานในระบบ LTAX Online แล้ว และมีข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบ (ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีหน้าที่เสียภาษี, ข้อมูลที่ดิน, ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง หรือข้อมูลป้าย) ให้ประเมินภาษี (ภาษีป้าย หรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ด้วยระบบ LTAX Online ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย

๑.๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดใช้งานในระบบ LTAX Online แล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเมนูการจัดการทั่วไป และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีหน้าที่เสียภาษี, ข้อมูลที่ดิน, ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง หรือข้อมูลป้าย) เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ประเมินภาษี (ภาษีป้าย หรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ด้วยระบบ LTAX Online ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย (ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้ตามคู่มือการประเมินภาษีด้วยระบบ LTAX Online ตาม QR Code ด้านล่างนี้)



คู่มือการประเมินภาษีด้วยระบบ LTAX Online

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เปิดใช้งานในระบบ LTAX Online ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกำหนดสิทธิ์เพื่อเข้าใช้งานในระบบ LTAX Online ด้วยตนเอง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๕๒๑๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การเข้าใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX Online) แล้วจึงดำเนินการตามข้อ ๑.๒

๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สามารถติดตามความคืบหน้าของตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านระบบ LTAX Online โดยต้องดำเนินการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามตัวชี้วัดผ่านระบบยืนยันตัวตนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (SSO DLA) หรือ lsoo.dla.go.th (ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้ตามคู่มือการติดตามความคืบหน้าของตัวชี้วัดที่ ๑๒ รอบ ๑/๒๕๖๗ ของ สกจ. ตาม QR Code ด้านล่างนี้)



คู่มือการติดตามความคืบหน้าของตัวชี้วัดที่ ๑๒
(รอบ ๑/๒๕๖๗) ของ สกจ.



สถานะการเข้าใช้งานใน LTAX Online
ของ อปท.